



Fills' Coconut ฟิวส์โคโคนัท สร้างแบรนด์สินค้าจากคุณภาพ

26 สิงหาคม 2017

ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่เหมาะสมกับร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้า ที่ทำจากวัตถุดิบ
ในท้องถิ่น ภายใต้ชื่อแบรนด์เครื่องสำอาง “Fills' Coconut” โดยคุณฟิวส์ จิฎากาญจน์
ยิ่งยวดวรารชณ์



การเริ่มต้นทำธุรกิจเกษตรเพื่อสุขภาพนี้เกิดจาก การดำเนินธุรกิจของตนเองด้วยการซื้อน้ำมันมะพร้าวมาแล้วนำไปขายต่อ พอเห็นช่องทางว่าตลาดน่าจะขยายได้ จึงคิดที่จะผลิตเองด้วยผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากน้ำมันมะพร้าว ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ในท้องถิ่น นั่นคือเครื่องสำอาง จึงเริ่มทดลองทำด้วยการค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต สูตรที่ได้ไปเรียนรู้จากที่ต่างๆ รวมถึงคำแนะนำของนักวิชาการ โดยตนเองและคนในครอบครัว รวมถึงญาติๆ ทดลองใช้ จนได้สูตรที่ดีที่สุดจึงผลิตเพื่อจำหน่าย โดยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น แชมพู สบู่ โลชั่น ครีมกันแดด ครีมบำรุงผิวหน้า เจลว่านหางจระเข้สด



โดยเริ่มทำธุรกิจของตนเองอย่างจริงจังเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้มียอดผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้ากว่า 20 รายการ ในปัจจุบันวัตถุดิบที่ได้ในท้องถิ่นนอกจากน้ำมันมะพร้าวแล้ว ยังมี ถ่าน ชিং มะกรูด ว่านหางจระเข้ มังคุด นำมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ มีทั้งสินค้าเพื่อสุขภาพ เส้นผม และผิวพรรณ



สินค้าทุกตัวจะผ่านการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ เช่น อย. จึงจะวางขายได้ ซึ่งจุดแข็งของสินค้าที่ผลิตที่ยึดถือมาโดยตลอดคือเรื่องของคุณภาพ และสินค้าที่เด่นๆ และจำหน่ายได้ดีคือ “แชมพูถ่านไม้ไผ่” ที่ลองผิดลองถูก ศึกษาข้อมูล เรียนรู้วิธีการจนได้สูตรที่ดีที่สุด และยังขายดีใน 7-catalog ด้วย



สำหรับการส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์นั้นทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เป็นผู้สนับสนุนตลอดมา จนสินค้าติดตลาดและขยายการจำหน่ายไปทั่วประเทศด้วยช่องทางต่างๆ ได้ อีกทั้งเมื่อขยายการผลิตก็ต้องใช้วัตถุดิบและแรงงานมากขึ้น จึงเกิดเป็นจุดรับซื้อวัตถุดิบจากชุมชนและเป็นแหล่งงานสำหรับกลุ่มแม่บ้าน ซึ่งถือว่าการสร้างงานสร้างรายได้ และกำลังเข้าสู่วิสาหกิจชุมชนได้อีกด้วย



“โอกาสดีๆ ไม่ได้เริ่มต้นที่เงินเสมอไป...

ธ.ก.ส. คือเพื่อนสนิทที่ให้โอกาส และก้าวไปกับเรา จนถึงปลายทาง”

คุณจิฎากาญจน์ ยิ่งยวดวรารัตน์ (พิวส์)

ผู้ประกอบการ Fills' Coconut – พิวส์โคโคนัท

เครดิตข้อมูล/รูปภาพ : <https://www.facebook.com/fillscoconut>

Fills' Coconut (พิวส์โคโคนัท)